
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่4 มกราคม 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.15 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 153/2565 ลงวันที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2566 
  1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง  
ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักงานเขตเพ่ือให้การบริหาร 
จัดการน้ำในกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟพัูนธ์ เรื่อง  
ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสร้างโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร       
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณา
ในวาระท่ีสองและวาระที่สาม 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป  
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 4. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ....  เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระที่สาม 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป  
  5. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการจัดตั้ง
สภาคนเมืองประจำเขต 
   - ทีป่ระชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  6. ญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหา 
จุดเสี่ยงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
   - ทีป่ระชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  7. ทีป่ระชุมมีมตใิห้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 
      1. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ 
จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
      2. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพ้ืนที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข  
       3. ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาออก
กฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  
   4. ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้า
ให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 
   5. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   6. ญัตติด้วยวาจาของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
   7. ญัตติขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


